

ยุค 'อัย' บอกความจริงศก. จีดีพี 2% ส่งออกติดลบ 4%

ผู้จัดการรายวัน - เศรษฐกิจไทยยังไม่กระเตื้อง แบงก์ชาติปรับเป้าการขยายตัวทั้งปีเหลือ 2-2.5% ตัวเลขส่งออกติดลบ 1-4% บัญชีต่างประเทศขาด คาดเฟดลดดอกเบี้ยอีกรอบในไตรมาส 3 เก็งไตรมาสสองโตไม่ถึง 2% ยันนโยบายการเงินของรพท.ยังไม่ปรับเปลี่ยน

นางอัญญา ไวความดี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจในประเทศ สถาบันนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า กนง. ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจ ปี 2544 คาดว่าจะขยายตัว 2-3% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 2.5-4%

"หากดูจากสมมติฐานแล้ว ความเป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจไทยทั้งปีจะขยายตัวระดับ 2-2.5% มากกว่า เนื่องจากปัจจัยต่างประเทศเป็นตัวจุด โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นที่ยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง"

"คณะกรรมการฯ เห็นว่า เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกมีทิศทางชะลอตัวลง แต่ยังไม่ถึงกับติดลบ เพียงแค่อัตราการผลิตมวลรวมเท่านั้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุปสงค์ในและต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะต่างประเทศเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยต้องชะลอตัวลงอย่างเลี่ยงไม่ได้" นางอัญญา กล่าว

โดยคาดว่า การส่งออกในปี 2544 นี้ คาดว่าจะหดตัวถึง 1-4% (ติดลบ 1-ติดลบ 4%) หรือคิดเป็นมูลค่าส่งออกประมาณ 6.5-6.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ใกล้เคียงกับปีก่อนที่มีมูลค่าส่งออก 6.8 หมื่นล้านเหรียญ แต่คาดว่าจะดีขึ้นในปี 2545 ที่ประมาณการว่าส่งออกจะขยายตัว 6-7%

"การส่งออกที่หดตัวมากเป็นการคำนวณภายใต้สมมติฐานที่รัฐบาลไม่มีมาตรการมากระตุ้นการส่งออกเพิ่มเติมใดๆ เลยในช่วงครึ่งปีหลัง เพราะประเมินจากครึ่งปีแรก มีมูลค่า 3.1 หมื่นล้านเหรียญเท่านั้น

เทียบกับปีก่อนที่เฉลี่ยส่งออกได้ถึงเดือนละ 5.8 พันล้านเหรียญ ทำให้เห็นแนวโน้มทั้งปีจะหดตัวมาก"

ขณะที่การนำเข้าในปีนี้ คาดว่าจะขยายตัว 3-7% และปี 2545 คาดว่าจะขยายตัว 9-10% ซึ่งในปีหน้าการนำเข้าจะเร่งตัวกว่าปีนี้ เพราะเศรษฐกิจจะขยายตัวมากกว่าปีนี้ ทำให้การนำเข้าเร่งตัวตาม จึงทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2544 นี้ คาดว่าจะเกินดุลประมาณ 5 พันล้านเหรียญ และปี 2545 คาดว่าจะเกินดุล 4 พันล้านเหรียญ

"เศรษฐกิจปีนี่ยังชะลอตัว แต่จะเร่งตัวขึ้นในปีหน้า เพราะผลจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ทั้งนโยบายการเงินและการคลัง เช่น นโยบายกองทุนหมู่บ้าน และนโยบายชำระหนี้ของภาครัฐ ซึ่งประมาณการว่า ในปีงบประมาณ 2544 จะมีการเบิกจ่ายจำนวนประมาณ 9 แสนล้านบาท คิดเป็นอัตราการเบิกจ่าย 90.5% และในปีงบประมาณ

ไม่มีเศรษฐกิจที่แย่งของญี่ปุ่นซึ่งจะกระทบต่อการฟื้นตัวของไทยพอสมควร

เพราะนอกจากจะกระทบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยวแล้ว ยังมีผลต่อการลงทุนของไทยด้วยมูลค่าการลงทุนของญี่ปุ่นในช่วง 5 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 19,430 ล้านบาท ลดลงจาก 50,000 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน แต่อย่างไรก็ตามการประมาณการครั้งนี้ยังคงคาดว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะยังสามารถเติบโตได้ 0.6%

ทั้งนี้ บรรษัทพิจารณาแล้ว การบริโภคและการลงทุนจะได้รับผลกระทบ มีผลให้การนำเข้ามีแนวโน้มชะลอตัว ฝ่ายวิจัยจึงปรับประมาณการนำเข้าจาก 10% เหลือ 4% ดุลบัญชีเดินสะพัดจึงเกินดุลลดลงเหลือ 4,724 พันล้านบาทหรือ 0.6% หรือเท่ากับร้อยละ 4.2% ของจีดีพี

ติดตามภาวะเงินเฟ้อ

หวั่นน้ำมัน-บาทกระทบเป้า

นางอัญญา กล่าวว่า ส่วนนโยบายการเงินต่างๆ ที่ผลักดันเพื่อกระตุ้นสินเชื่อในระบบการเงินนั้น จะทำให้สินเชื่อขยายตัวได้ประมาณ 2-3% ภายในปีนี้ ซึ่งช่วยให้เกิดการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ และสามารถผลักดันให้เศรษฐกิจปีหน้าปรับตัวดีขึ้น และจะยิ่งเร่งตัวขึ้นอีกหากปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศเอื้ออำนวยมากกว่าปีนี้

สำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปีนี้ คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 1.5-2% เนื่องจากประเมินว่ายังไม่มีความเสี่ยงที่เป็นแรงกดดันต่อเงินเฟ้อในปีนี้ ส่วนปี 2545 คาดว่าเงินเฟ้อพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ในช่วง 2-3% ตามแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อพื้นฐานมีโอกาสจะสูงเกินเป้าหมายเงินเฟ้อที่ตั้งไว้ 3.5% ได้ หากผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ส่งผลกระทบยาวต่อต้นทุนการผลิต โดยกนง.ใช้ข้อสมมติฐานราคาน้ำมันดิบดูไบช่วงครึ่งหลังของปีนี้อยู่ระหว่าง 22-26 เหรียญต่อบาร์เรล หรือเฉลี่ย 24 เหรียญต่อบาร์เรล และในปี 2545 อยู่ระหว่าง 20-24 เหรียญต่อบาร์เรล หรือเฉลี่ย 22 เหรียญต่อบาร์เรล

นางอัญญา กล่าวว่า จากปัจจัยต่างๆข้างต้น ทำให้การดำเนินนโยบายการเงินไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมาก โดยกนง.ประเมินว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตร(อาร์/พี) ระยะ 14 วัน จาก 1.5% เป็น 2.5% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา นั้น เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความบิดเบือนในโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินระยะสั้น แม้ว่าจะมีผลกระทบต่อความผันผวนในตลาดตราสารหนี้และการระดมทุนภาคเอกชนอยู่บ้าง แต่คาดว่าน่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้น โดยกนง.จะคำนึงถึงเสถียรภาพภายนอกควบคู่กับดูแลเสถียรภาพราคาภายในด้วย

สำหรับภาวะเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่าน มาเห็นชัดว่ามีทิศทางชะลอตัว ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยกนง.คาดว่าไตรมาส 2 ปีนี้มีความเป็นไปได้ถึง 58% ที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวน้อยกว่า 2% เนื่องจากอุปสงค์ทั้งภายในและต่างประเทศได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ตัวเลขภาคการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกยังหดตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรมโดยรวมยังมีกำลังการผลิตส่วนเกินอยู่ ขณะที่ด้านอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนก็ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวเช่นกัน

"คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐปีนี้ จะขยายตัวเพียง 1.5% และปี 2545 จะขยายตัวเพียง 2.5% เท่านั้น และประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปีในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ก่อนที่จะคงไว้ที่ 3.5% ต่อปี ตลอดช่วงประมาณการอีก 8 ไตรมาสข้างหน้า หลังจากปรับลดดอกเบี้ยไปแล้ว 6 ครั้งตั้งแต่ต้นปี จาก 6.5% มาอยู่ที่ 3.75% ต่อปี" ■

■ ยุค 'จู้จี้'

2545 ประมาณ 9.81 แสนล้านบาท คิดเป็นอัตราเบิกจ่าย 91% ทำให้แรงกระตุ้นจากภาครัฐในปี 2545 จะเร่งขึ้นจากปีนี้ และใช้ข้อสมมติว่าจะมีการขยายเวลาการใช้อัตรา 7% ต่อไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2545" นางอัญญา กล่าว

อย่างไรก็ตาม ทางบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) ระบุในวารสารของบรรษัททางสาเหตุหลักที่ปรับลดอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจจาก 2.7% เหลือ 1.8% มาจากการปรับลดอัตราขยายตัวของการส่งออกจาก 5% มาเป็นหดตัว 2.5% ซึ่งมีสาเหตุมาจากการชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและแนว